

DANH SÁCH TỔNG HỢP BÀI BÁO, BÀI HỘI THẢO năm 2019

Đơn vị: Khoa Lý luận chính trị

STT	Tên công trình	Các tác giả thực hiện	Địa chỉ công bố	Tóm tắt nội dung
1	TS. Đinh Thị Như Trang			
	Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước sạch ở thành phố Hà Nội.	Đinh Thị Như Trang	Tạp chí Quản lý nhà nước ISSN: 2354-0761 Số tháng 12/2019	Bài báo nêu ra tầm quan trọng của tài nguyên nước sạch đối với sự phát triển kinh tế xã hội, khái quát những thành tựu, tồn tại và nguyên nhân cơ bản; từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên nước sạch ở thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
2	Ths. Vũ Thị Kim Oanh			
	Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Vĩnh Phúc	Vũ Thị Kim Oanh	Tạp chí Kinh tế và Dự báo ISSN: 0866-7120 Số 31 tháng 11 năm 2019	Bài báo nêu ra tầm quan trọng của việc thu hút vốn FDI vào các tỉnh nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng. Việc thu hút FDI ở Vĩnh Phúc trong những năm gần đây cũng được trình bày rõ nét trong bài báo, từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả việc thu hút FDI ở Vĩnh Phúc.
3	Ths. Đỗ Minh Anh			
	Nguyên tắc phương pháp luận triết học Mác – Lênin trong việc giải	Đỗ Minh Anh	Tạp chí Giáo dục và xã hội ISSN: 1859-3917	Bài báo xuất phát từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức để rút ra những nguyên tắc phương pháp luận quan trọng của triết học duy vật biện chứng. Từ đó vận

	quyết mối quan hệ giữa con người và tự nhiên		Số tháng 10 năm 2019	dụng để giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa con người với tự nhiên nhằm làm sâu sắc thêm nhận thức về phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
4	Ths. Đỗ Thị Ngân			
	Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính ở các trường đại học công lập hiện nay	Đỗ Thị Ngân	Tạp chí Quản lý giáo dục ISSN: 1859-2910 Số 1 tháng 1 năm 2019	Bài báo nêu lên mối quan hệ chặt chẽ với những thay đổi và phát triển về xã hội – kinh tế - chính trị, tác động đến trạng thái của hệ thống giáo dục. Bài báo tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính ở các trường đại học công lập hiện nay.
5	Ths. Vũ Thị Thanh Thủy			
	Cơ sở lý luận của Đảng trong thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam	Vũ Thị Thanh Thủy	Tạp chí Giáo dục và xã hội ISSN:1859-3917 Số đặc biệt tháng 4/ 2019	Bài báo trình bày được những cơ sở lý luận của Đảng dựa trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền. Đồng thời Khái quát được quá trình phát triển nhận thức của Đảng về Nhà nước pháp quyền và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam với những thành tựu đạt được và những tồn tại cần khắc phục. Đây là bài báo có giá trị lý luận và thực tiễn, làm tài liệu tham khảo bổ ích trong quá trình giảng dạy các bộ môn Mác – Lênin.
7	Ths. Lê Thanh Thủy			
	Từ sự nhìn nhận của	Lê Thanh Thủy	Tạp chí Giáo dục	Người phụ nữ luôn là một lực lượng quan trọng trong

	Đức Phật đến Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc phát huy vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội hiện nay		và xã hội ISSN:1859-3917 Số tháng 9 năm 2019	xã hội. Bài báo trình bày về vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay mà chính Đức Phật và sau này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn nhận thấy vị trí vai trò đó của họ và từ đó tạo điều kiện giúp họ để phát huy được vai trò của mình trong xã hội.
	Những vấn đề đặt ra cần giải quyết nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam	Lê Thanh Thủy	Tạp chí Giáo dục và xã hội ISSN:1859-3917 Số tháng 10 năm 2019	Phát triển bền vững là tất yếu khách quan, là con đường đảm bảo cho con người có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Trong thời gian gần đây PTBV ở VN thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, quá trình đó vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn bài viết đã tập trung phân tích những giải pháp cần giải quyết để phát triển bền vững ở VN.
8	Ths. Nguyễn Thị Na			
	Nghiên cứu kinh nghiệm giảm nhẹ thiên tai trước tác động của biến đổi khí hậu	Nguyễn Thị Na	Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN: 1859-1477 Số 20 tháng 10 năm 2019	Bài báo trình bày tiến trình thích ứng biến đổi khí hậu từ đó đúc rút được nhiều kinh nghiệm từ giảm nhẹ thiên tai và những khả năng giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng tần suất và cường độ thiên tai như hiện nay. Các nước trên thế giới cũng như Việt Nam cần có nhiều giải pháp để xây dựng khả năng chống chịu với những tác động mà biến đổi khí hậu gây ra.

9	Ths. Khuất Thị Nga			
	Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến bản sắc văn hóa trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam	Khuất Thị Nga	Tạp chí Triết học ISSN: 0866-7632 SỐ 9 (340) tháng 9-2019	Bài viết phân tích những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến bản sắc văn hóa của các quốc gia, dân tộc trên thế giới đương đại từ các góc độ cá nhân, xã hội và quốc gia, dân tộc; đồng thời bước đầu luận giải một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trước những tác động to lớn của những tiến bộ khoa học và công nghệ trong cuộc cách mạng lần này.
	Vấn đề chuyển dịch năng lượng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số gợi mở cho Việt Nam	Khuất Thị Nga	Tạp chí Giáo dục và Xã hội ISSN:1859-3917 Số Đặc biệt, tháng 8-2019	Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là minh chứng cho sự nỗ lực trong việc tìm kiếm những giải pháp về nguồn năng lượng thay thế cho những nguồn năng lượng truyền thống. Và đó là cơ hội lớn cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng bao gồm những thách thức to lớn yêu cầu chúng ta cần có những nhận định sâu sắc, toàn diện về vấn đề năng lượng, chuyển dịch năng lượng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để từ đó có những gợi mở tích cực cho Việt Nam.
10	Ths. Ngô Quang Duy			
	Thực trạng, dự báo tình hình phát thải nhà kính ở Việt Nam và giải pháp cho tương lai	Ngô Quang Duy	Tạp chí Giáo dục và Xã hội ISSN:1859-3917 Số Đặc biệt, tháng	Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp. Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng to lớn của biến đổi khí hậu, Việt Nam đang chủ động phát huy nội lực để ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền

			9-2019	kinh tế cac-bon thaos theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải giảm phát thải nhà kính. Các bộ ngành địa phương đang xây dựng kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu giảm phát thải nhà kính xuống 8%.
	Yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động về những kỹ năng mềm cần thiết đối với sinh viên	Ngô Quang Duy, Trần Thị Duyên	Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường ISSN: 0866-7608 Số 26, tháng 6-2019	Việc tìm hiểu các yêu cầu của cơ quan tuyển dụng lao động là rất quan trọng đến việc thành công của sinh viên khi tham gia tuyển dụng. Điều này đặt ra cho giáo dục đại học sứ mệnh là ngoài đào tạo chuyên môn còn cần trang bị cho sinh viên kỹ năng mềm.
11	Ths. Phùng Thị Bích Hằng			
	Huyện Thạch Thất, Hà Nội phát triển làng nghề gắn với xóa đói giảm nghèo	Phùng Thị Bích Hằng	Tạp chí Giáo dục và Xã hội ISSN:1859-3917 Số Đặc biệt, tháng 11-2018	Huyện Thạch Thất nằm ở phía Tây thành phố Hà Nội, gồm 22 xã và 1 thị trấn. Tính đến năm 2017, Thạch Thất có 10 làng nghề, đã góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tế của huyện, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, góp phần tích cực vào thành tích xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở huyện. Bài viết làm rõ chủ trương và giải pháp của huyện Thạch Thất về phát triển làng nghề truyền thống, những đóng góp của làng nghề với sự phát triển kinh tế của huyện nói chung và xóa đói giảm nghèo nói riêng.

12	Ths. Phạm Quang Phương			
	Hoàn thiện pháp luật về giao và thu hồi khu vực biển đã giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng	Phạm Quang Phương	Tạp chí Giáo dục và Xã hội ISSN:1859-3917 Số Đặc biệt, tháng 9-2019	Việt Nam là quốc gia ven biển được đánh giá có lợi thế lớn về kinh tế biển, thực tiễn đã chứng minh trong giai đoạn đổi mới nền kinh tế đất nước, tài nguyên biển đóng góp một phần không nhỏ trong tổng thu nhập của cả nền kinh tế Việt Nam mỗi năm. Có thể kể đến những nguồn lợi cơ bản đến từ biển Việt Nam như khai thác khoáng sản, dầu khí, khai thác và nuôi trồng thủy sản, thông thương và vận tải trong nước cũng như quốc tế bằng đường biển...
13	TS. Nguyễn Thị Luyên			
	Vai trò của đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, viên chức ngành Tài nguyên và Môi	Nguyễn Thị Luyên	Tạp chí Giáo dục và Xã hội ISSN:1859-3917 Số Đặc biệt, kỳ 1, tháng 3 -2019	Bài báo đã góp phần tích, làm rõ vai trò của đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. Đạo đức nghề nghiệp có vai trò to lớn trong điều chỉnh hành vi của mỗi cán bộ, viên chức của ngành, nó là yếu tố căn cốt để góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay. Trước tiên là khắc phục triệt để những tồn tại và hạn chế như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ngành.

	Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tích hợp trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị	Nguyễn Thị Luyên, Nguyễn Đình Tuấn Lê	Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN: 1859-1477 Số 22 (324) Kỳ 2 tháng 11 năm 2019	Bài báo đã phân tích, làm rõ chức năng giáo dục đạo đức nghề nghiệp của các môn Lý luận chính trị. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp tích hợp trong giảng dạy các môn Lý luận Chính trị cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
14	Ths. Nguyễn Đình Tuấn Lê			
	Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tích hợp trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị	Nguyễn Thị Luyên, Nguyễn Đình Tuấn Lê	Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN: 1859-1477 Số 22 (324) Kỳ 2 tháng 11 năm 2019	Bài báo đã phân tích, làm rõ chức năng giáo dục đạo đức nghề nghiệp của các môn Lý luận chính trị. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp tích hợp trong giảng dạy các môn Lý luận Chính trị cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
	Phát triển bền vững Huyện đảo Cô Tô theo tinh thần Nghị quyết của Đảng	Vũ Thị Mạc Dung Nguyễn Đình Tuấn Lê	Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN: 1859-1477 Số 22 (Bài báo phân tích lợi thế lớn về bờ biển và thềm lục địa, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã sớm nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và những lợi thế từ biển cho sự phát triển đất nước nên đã ban hành những chủ trương, chiến lược về phát triển kinh tế biển. Những chủ trương, chiến lược đó từng bước được hiện thực

			324) Kỳ 2 tháng 11 năm 2019	hóa ở các địa phương có biển, đảo đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước đồng thời đưa ra các nhiệm vụ cơ bản để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của vùng biển để phát triển bền vững biển đảo Cô Tô
15	TS. Vũ Thị Mạc Dung			
	Phát triển bền vững Huyện đảo Cô Tô theo tinh thần Nghị quyết của Đảng	Vũ Thị Mạc Dung Nguyễn Đình Tuấn Lê	Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN: 1859-1477 Số 22 (324) Kỳ 2 tháng 11 năm 2019	Bài báo phân tích lợi thế lớn về bờ biển và thềm lục địa, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã sớm nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và những lợi thế từ biển cho sự phát triển đất nước nên đã ban hành những chủ trương, chiến lược về phát triển kinh tế biển. Những chủ trương, chiến lược đó từng bước được hiện thực hóa ở các địa phương có biển, đảo đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước đồng thời đưa ra các nhiệm vụ cơ bản để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của vùng biển để phát triển bền vững biển đảo Cô Tô
	Phát triển bền vững ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay - Quan điểm của Đảng và một số kết quả.	Vũ Thị Mạc Dung	Tạp chí Lịch sử Đảng ISSN 0936-8477 Số tháng 12/2019	Bài báo tập trung làm rõ quá trình phát triển nhận thức và quan điểm của Đảng về phát triển bền vững từ năm 2001 đến nay, được bổ sung, phát triển, hoàn thiện qua các kỳ Đại hội, các Hội nghị, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5

				năm; đồng thời, khái quát những kết quả thực hiện và nguyên nhân của kết quả; nêu những định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.
16	TS. Nguyễn Thị Bình			
	Nguyên tắc của pháp luật phát triển năng lượng sạch và gợi mở xây dựng luật phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam.	Nguyễn Thị Bình	Tạp chí Luật học ISSN: 0868-3522 - Số 4/2019	Bài viết phân tích các nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật phát triển năng lượng sạch. Các nguyên tắc này bao gồm: Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, nguyên tắc người hưởng thụ phải trả tiền, nguyên tắc phát triển bền vững, nguyên tắc kích thích lợi ích kinh tế, nguyên tắc công bằng, nguyên tắc sử dụng nguồn tài chính tập trung. Trong bài viết, tác giả cũng đưa ra quan điểm về xây dựng Luật phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam và gợi mở kết cấu, nội dung chính cho văn bản quy phạm pháp luật này.
	Thực trạng pháp luật phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam và giải pháp hoàn thiện.	Nguyễn Thị Bình	- Tạp chí Pháp luật và Phát triển. - ISSN: 0866-7500 - Số 5+6/2019	Trước xu thế mở rộng khai thác, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch, việc xây dựng một hành lang pháp lý đủ mạnh để điều chỉnh lĩnh vực này là tất yếu. Bài viết dưới đây đánh giá thực trạng pháp luật phát triển năng lượng sạch ở nước ta hiện nay với những thành tựu đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó, tác giả bài viết sẽ kiến nghị một số giải pháp cụ thể

				nhằm hoàn thiện pháp luật phát triển năng lượng sạch.
	Trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp	- Nguyễn Thị Bình - Đào Thị Diệu Thương	- Tạp chí Giáo dục và Xã hội - ISSN: 1859 -3917 - Số Đặc biệt tháng 10/2019.	Bài viết dưới đây sẽ trình bày thực trạng pháp luật về trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Bài viết đánh giá những ưu điểm và tồn tại trong thực trạng đó. Trên cơ sở phân tích, bài viết sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này và nâng cao hiệu quả thực thi trong thực tiễn.
17	Ths. Vũ Thị Hòa			
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao và sự vận dụng ở Việt Nam	Vũ Thị Hòa	Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam – Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Số 2/2019 ISSN:1013-4328	Nội dung chủ yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước lớn. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhờ đó Việt Nam mở rộng quan hệ đối ngoại, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển đất nước.
18	Ths. Nguyễn Thị Phương Thu			
	Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0	Nguyễn Thị Phương Thu	Tạp chí Giáo dục và Xã hội ISSN:1859-3917 Số Đặc biệt kỳ 2, tháng 4/2019	Nguồn nhân lực luôn được coi là yếu tố quan trọng, quyết định, là trung tâm của sự phát triển. Trước thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam và thời kỳ cách mạng 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội, thách thức cho nước ta. Bài viết chỉ ra những cơ hội, thách thức đó và đưa ra

				một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.
19	Ths. Hoàng Thị Ngọc Minh			
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường	Hoàng Thị Ngọc Minh	Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam ISSN:1023-4328 Số 3 (2019)	Bài viết phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường, từ đó rút ra ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên và ý nghĩa thời đại của nó	Hoàng Thị Ngọc Minh	Tạp chí Triết học ISSN: 0866-7632 Số 8 (339) 2019	Bài viết trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên, phân tích và rút ra ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập thế giới.
20	Ths. Nguyễn Thị Bích			
	Một số vấn đề đặt ra về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam hiện nay	Nguyễn Thị Bích	- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường - ISSN: 1859 - 1477 - Số 10 tháng 5/2019	Vùng biển nước ta có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thuận lợi cho phát triển về QP-AN; là một thành phần rất quan trọng đối với các quá trình phát triển tự nhiên, các hoạt động sản xuất và du lịch của nhân dân từ bao đời nay. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm biển ở Việt Nam hiện nay đang nằm ở mức báo động đỏ, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đến sự phát triển KT-XH đất nước, đặt ra nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia.

21	ThS. Vũ Thị Thùy Dung				
	Giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự hiện hành về nhóm tội phạm về môi trường ở Việt Nam hiện nay	Vũ Thị Thùy Dung	<ul style="list-style-type: none"> - Tạp chí Giáo dục và Xã hội - ISSN: 1859 – 3917 - Số tháng 4, năm 2019 	<p>Bài viết phân tích, đánh giá khái quát về tình hình tội phạm về môi trường ở Việt Nam hiện nay thông qua các hoạt động như sản xuất công nghiệp, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ đa dạng sinh học, sản xuất làng nghề...; chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong các quy định của luật hình sự hiện hành đối với tội phạm về môi trường. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hình sự hiện hành về nhóm tội phạm này.</p>	
	Chính sách pháp luật hình sự đối với tội phạm về môi trường: Một số vấn đề lý luận	Vũ Thị Thùy Dung	<ul style="list-style-type: none"> - Tạp chí Giáo dục và Xã hội - ISSN: 1859 – 3917 - Số đặc biệt tháng 10, năm 2019 	<p>Chính sách pháp luật hình sự (CSPLHS) đối với tội phạm về môi trường (TPVMT) là một bộ phận cấu thành của chính sách hình sự, một loại chính sách pháp luật và trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với phòng ngừa và đấu tranh với tình hình tội phạm. Bài viết tìm hiểu về những vấn đề lý luận cơ bản về CSPLHS đối với TPVMT, cụ thể: cơ sở lý luận và thực tiễn của CSPLHS đối với TPVMT; khái niệm CSPLHS đối với TPVMT; các lĩnh vực của CSPLHS đối với TPVMT.</p>	
22	Ths. Hoàng Diệu Thảo				
	Một số giải pháp phát huy nhân tố con người	Hoàng Diệu Thảo	<ul style="list-style-type: none"> - Tạp chí: Giáo dục và xã hội 	<p>Ngày nay, Việt Nam nằm trong bối cảnh chung về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Những hệ quả</p>	

	trong thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh		- ISSN: 1859 - 3917 - Số: Đặc biệt, Kỳ 1, Tháng 3/2019	<p> nghiêm trọng của nó lên sức khỏe, đời sống của con người đã buộc nhân loại phải chuyển từ chiến lược phát triển lấy sự tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm sang chiến lược phát triển bền vững. “Phát triển bền vững” tuy là một thuật ngữ hiện đại, nhưng nội dung của nó đã được thể hiện trong quan điểm Hồ Chí Minh từ rất sớm, đặc biệt là nội dung về vấn đề con người – trung tâm của phát triển bền vững ở mỗi quốc gia và trên toàn cầu. Nghiên cứu các giải pháp phát huy nhân tố con người theo quan điểm Hồ Chí Minh sẽ thấy những tư tưởng mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa, giá trị vượt thời gian cần liên hệ, quán triệt, vận dụng trong thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. </p>
23	Ths. Bùi Thị Thu Hương			
	Nghiên cứu hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam để nâng cao chất lượng giảng dạy Luật Sở hữu trí tuệ ở trường Đại học	Bùi Thị Thu Hương	Tạp chí thiết bị giáo dục. Số 199 kỳ 2 tháng 8/2019 chỉ số ISSN 1859-0810	Bài viết này nêu lên thực trạng hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam và những kiến nghị để cho chỉ dẫn địa lý Việt Nam hoạt động một cách hiệu quả giúp cho sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ và quốc gia cụ thể thì cần phải có khung pháp lý cũng như chính sách phù hợp.
24	TS. Lê Thị Thùy Dung			
	Giữ gìn và phát huy	Lê Thị Thùy Dung	Kỷ yếu hội thảo	Bài viết phân tích các khái niệm văn hóa và truyền

	truyền thống văn hóa Việt Nam vì sự đoàn kết và phát triển xã hội		quốc tế tháng 7/2019	thống văn hóa, đồng thời thể hiện vai trò của truyền thống văn hóa đối với sự đoàn kết và phát triển xã hội Việt Nam. Thông qua thực trạng truyền thống văn hóa, bài viết đề xuất một số giải pháp giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam vì sự đoàn kết và phát triển xã hội.
25	Ths. Nguyễn Thị Nguyệt			
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân	Nguyễn Thị Nguyệt	Tạp chí Giáo dục và xã hội ISSN:1859-3917 Số đặc biệt tháng 6/ 2019	Bài báo trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện qua mong ước cháy bỏng: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho dân ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Được hun đúc trong Lời kêu gọi của người: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Việc chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là thước đo và tiêu chí đánh giá sự hoàn thành trách nhiệm của Đảng và nhà nước đối với nhân dân.
26	TS. Nguyễn Thị Liên			
	Giáo dục lối sống lành mạnh, tích cực, hướng đến hạnh phúc, an lạc cho thanh niên Việt	Nguyễn Thị Liên	Tạp chí Giáo dục và xã hội ISSN 1859 - 3917	Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam. Triết lý Phật giáo phù hợp với tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của con người Việt

<p>Nam hiện nay - nhìn từ góc độ giáo dục Phật giáo</p>		<p>Số Đặc biệt tháng 12 năm 2018.</p>	<p>Nam và đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự nghiệp đào tạo con người, việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ chiếm một vị trí rất quan trọng. Những giá trị tích cực, thiết thực của Phật giáo đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ vững bước trước những cám dỗ của cuộc đời, khích lệ họ quan tâm đến số phận của cộng đồng, sống lương thiện, coi trọng tính nhân bản. Có thể nói, đến với giáo dục Phật giáo là đến với con đường và phương pháp đạt được cuộc sống hạnh phúc, an lạc trước những biến đổi trong đời sống xã hội hiện nay.</p>
<p>Giáo dục Phật giáo cùng thiếu niên vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì</p>	<p>Nguyễn Thị Liên</p>	<p>Hội thảo học thuật quốc gia - Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Kỷ yếu “Gia đình hòa hợp và xã hội bền vững”, Nhà xuất bản Tôn giáo ISBN 978-604-61-6252-0. Tháng 4/2019.</p>	<p>Tuổi mới lớn là giai đoạn trẻ em trải qua nhiều thay đổi về tâm lý, có những điều không đáng lo bởi thuận theo sự phát triển tự nhiên của con người, nhưng cũng có những dấu hiệu khủng hoảng trầm trọng cần sự đồng hành của gia đình và xã hội. Giáo dục Phật giáo với triết lý từ bi, hỷ xả, cứu khổ, cứu nạn..., Phật giáo đã dễ dàng đi vào lòng người, hướng con người đến lối sống vị tha, bình đẳng, khoan dung hoàn toàn phù hợp để giúp trẻ vị thành niên vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì và hướng trẻ đến lối sống an lành, hạnh phúc.</p>
<p>27</p>	<p>PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh</p>		

<p>A Ricardian Analysis of the Climate Change impact on Agriculture (Bac Kan Province, Vietnam)</p>	<p>Nguyen Thi Lam, Nguyen Ngọc Thanh, Nguyen An Thinh, Dang Huu Mạnh</p>	<p>Tạp chí: Du Shi Sheng Huo (Đời sống đô thị), Trung Quốc. Số 2/2019. ISSN 1009-0304. CN 62-1149/GO</p>	<p>Bài báo đã sử dụng tiếp cận Ricardian để đánh giá tác động của BĐKH đến giá trị sản xuất của đất nông nghiệp của tỉnh Bắc Kan. Phương trình tuyến tính dạng log với các số liệu theo thời gian từ 1996 đến 2017 đã được sử dụng. Kết quả chạy mô hình chỉ ra rằng: sự thay đổi Số giờ nắng (S) có tác động lớn nhất, sau đó là sự thay đổi về Nhiệt độ (T), tiếp theo là Lượng mưa (P), cuối cùng là Độ ẩm (H) có tác động ít hơn đến giá trị sx của đất nông nghiệp của Bắc Kan.</p>
<p>Phân vùng Tây Bắc theo tiếp cận Địa sinh thái - xã hội.</p>	<p>2. Nguyễn Ngọc Khánh, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thu Nhung, Nguyễn Minh Nguyệt, Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Thị Mai Phương.</p>	<p>Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường. Trường ĐHTNMTHN. số 24/ tháng 3/2019 (2019). ISSN 0866-7608</p>	<p>Vùng Tây bắc là một trong ba vùng quản lý đặc biệt của Trung ương, mặc dù đã có quyết định giải thể Ban chỉ đạo Tây bắc, nhưng những nghiên cứu vẫn còn tiếp tục trong chương trình Tây bắc. Với tiếp cận Địa sinh thái-Xã hội, vùng Tây bắc đã được chia thành 11 tiểu vùng có các đặc trưng riêng biệt về địa lý, sinh thái, kinh tế và xã hội. Kết quả nghiên cứu không chỉ bổ xung thêm các vấn đề lý luận khoa học về phân vùng mà còn là cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch phát triển bền vững, sử dụng hợp lý lãnh thổ và bảo vệ môi trường các tiểu vùng Tây bắc.</p>
<p>Xây dựng mô hình chuỗi giá trị du lịch sinh thái gắn với cộng đồng theo hướng phát triển bền vững ở hồ Ba bể, tỉnh Bắc Kan.</p>	<p>Nguyễn Ngọc Thanh và Bùi Quang Tuấn.</p>	<p>Tạp chí Phát triển bền vững vùng. ISSN 2354 – 0729. Quyển 9, số 2 (6/2019).</p>	<p>Du lịch sinh thái là loại hình du lịch được ưu tiên trong chiến lược phát triển du lịch Việt nam và đây chính là lợi thế so sánh về tiềm năng du lịch vùng Tây bắc. Bài viết đề cập đến vấn đề cơ sở lý luận về chuỗi du lịch sinh thái; đánh giá hiện trạng du lịch cộng đồng ở hồ Ba bể; phác thảo mô hình chuỗi du lịch sinh thái cộng đồng và trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình.</p>
<p>28</p>	<p>Ths. Nguyễn Thị Quý</p>		

<p>Đổi mới công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Thành phố Hà Nội</p>	<p>Ths Nguyễn Thị Quý Ths Nguyễn Thạc Ngọc</p>	<p>- Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận chính trị - ISSN: 2354-1040 - Số 11 năm 2019</p>	<p>Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trước tình hình và nhiệm vụ mới của đất nước và Thủ đô đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Một số đề xuất nhằm đổi mới công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Nội</p> <p><i>Một là, vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng vào điều kiện cụ thể của Thành phố Hà Nội</i></p> <p><i>Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở.</i></p> <p><i>Ba là, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng</i></p> <p><i>Bốn là, nhận thức đúng tầm quan trọng của mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa tổ chức cơ sở đảng với nhân dân</i></p>
<p>Bạo lực đối với phụ nữ trong các gia đình Việt Nam</p>	<p>Ths. Nguyễn Thị Quý</p>	<p>Tạp chí giáo dục và xã hội ISSN 1859-3917 Số Đặc biệt kì 1 – Tháng 11/2019</p>	<p>Bạo lực với phụ nữ là hành vi đáng bị lên án và trừng trị bằng pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay, ở nhiều địa phương nước ta nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ vẫn hương diễn ra nghiêm trọng với nhiều biểu hiện khác nhau. Hậu quả của tình trạng bạo lực với phụ nữ rất nghiêm trọng. Điều đó ảnh hưởng đến tính mạng,</p>

				sức khỏe, tâm lí của người phụ nữ, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và nhiều vấn đề xã hội khác phát sinh như nạn li hôn, lối sống không chung thủy. Để giảm thiểu tình trạng bạo lực với phụ nữ trong gia đình, chúng ta cần thực hiện nhiều giải pháp mang tính đồng bộ. Toàn bộ những nội dung này sẽ được phân tích, lí giải dưới đây.
29	Ths. Lê Xuân Tú			
	Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW	Lê Xuân Tú	<ul style="list-style-type: none"> - Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. - ISSN: 1859-1477 - Số 23 (325) tháng 12-2019 	Bài báo đã khái quát những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời hệ thống và phân tích những cơ hội và thách thức để phát triển bền vững kinh tế biển ở Việt Nam. Bài viết còn đề xuất một số giải pháp để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam hiện nay.